

Số: 82 /TB-UBND

Lai Châu, ngày 26 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
tại buổi làm việc với các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản kim
loại trên địa bàn tỉnh**

Ngày 25 tháng 12 năm 2012, đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản kim loại trên địa bàn tỉnh; thành phần làm việc gồm có:

Về phía tỉnh: Đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính, Cục thuế tỉnh.

Về phía các doanh nghiệp: Giám đốc các doanh nghiệp theo Giấy mời số 133/GM-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh (có mặt 13 doanh nghiệp/15 doanh nghiệp được mời).

Hội nghị đã nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả làm việc của địa phương với Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông báo số 197/TB-BTNMT ngày 10/9/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và kết quả làm việc ngày 18/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh với Tổng cục Địa chất – Khoáng sản về những yêu cầu đối với các doanh nghiệp đang tham gia hoạt động khoáng sản kim loại trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đồng thời Hội nghị đã thảo luận và tập trung bàn, tổ chức triển khai các yêu cầu của Luật Khoáng sản năm 2010 đối với các điểm mỏ (05 điểm) đang hoạt động khai thác và các điểm mỏ (10 điểm) địa phương đang đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khoan định các điểm mỏ nhỏ lẻ, phân tán giao cho địa phương quản lý và cấp phép khai thác theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên dự họp đồng chí Nguyễn Chương kết luận như sau:

1. Đối với 05 điểm mỏ (1 điểm mỏ đồng Dân Thành, xã Nậm Cha, Sìn Hồ; 2 điểm mỏ đồng Nậm Ngã, xã Cấn Co, Sìn Hồ; 3 điểm mỏ đồng Hồng Thu, xã Hồng Thu, Sìn Hồ; 4 điểm mỏ chì - kẽm Tây Bản Lang, xã Bản Lang, Phong Thổ; 5 điểm mỏ chì - kẽm Ngải Thầu Cao, xã Khun Há, Tam Đường) giấy phép khai thác còn hiệu lực và các doanh nghiệp đang hoạt động khai thác, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

- Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn các doanh nghiệp lập báo cáo theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với 05 doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tây Bắc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Đạt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng, Công ty Cổ phần khoáng sản Việt Thái Sơn) thực hiện lập báo cáo theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 25/01/2013 để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/01/2013. Trường hợp đến hết ngày 25/01/2013 các doanh nghiệp không nộp báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Giấy phép khai thác.

+ Sở Tài chính phối hợp với Cục thuế tỉnh và các ngành liên quan xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp phải nộp theo quy định đối với điểm mỏ mà doanh nghiệp đã được khai thác.

+ Các doanh nghiệp phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ và quyết toán việc chấp hành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án, Giấy phép khai thác, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ và xác định nghĩa vụ tài chính xong trước ngày 31/3/2013.

2. Đối với 10 điểm mỏ đang đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định các điểm mỏ nhỏ lẻ, phân tán giao cho địa phương quản lý và cấp phép khai thác theo quy định của pháp luật:

- 02 điểm mỏ: điểm mỏ Đồng Nậm Púng, xã Căn Co, huyện Sìn Hồ; điểm mỏ chì - kẽm Si Phay, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ theo trao đổi của Tổng cục Địa chất – Khoáng sản đã đủ tiêu chí là điểm mỏ phân tán, nhỏ lẻ để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao cho tỉnh quản lý, cấp phép. Yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn tất thủ tục theo quy định.

- 01 điểm mỏ vàng gốc Can Hồ, xã Can Hồ, huyện Mường Tè:

Điểm mỏ vàng gốc này nằm trong vùng ngập của Dự án nhà máy thủy điện Lai Châu, đã được Chính phủ bàn giao cho Tỉnh quản lý, cấp phép khai thác tại Công văn số 7402/VPCP-KTN ngày 15/10/2010 của Văn phòng Chính phủ, khoáng sản thuộc khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Điều 65 của Luật Khoáng sản. Sau khi có văn bản bàn giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư và cấp phép khai thác theo quy định.

- 07 điểm mỏ: 1 điểm mỏ Vàng gốc: Pắc Ta, xã Pắc Ta, Tân Uyên; 2 điểm mỏ vàng gốc Nậm Cuối xã Nậm Cuối, Sìn Hồ; 3 điểm mỏ vàng gốc Nậm Sẻ, xã Vàng San, Mường Tè; 4 điểm mỏ đồng Lao Chải xã Khun Há, Tam Đường; 5

điểm mỏ chì - kẽm Khun Há, xã Khun Há, Tam Đường; 6 điểm mỏ Sắt (chì) Khun Há, xã Khun Há, Tam Đường; 7 điểm mỏ chì - kẽm Nậm Sa, xã Huổi Luông, Sìn Hồ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

+ Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các doanh nghiệp lập báo cáo theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Đối với các doanh nghiệp thực hiện lập báo cáo theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 25/01/2013 để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/01/2013. Trường hợp đến hết ngày 25/01/2013 các doanh nghiệp không nộp báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

* Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, và các Sở, ngành liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án.

* Các doanh nghiệp phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ theo quy định.

Việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ xong trước ngày 31/3/2013.

3. Căn cứ kết luận tại Thông báo này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật đối với những yêu cầu trên.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản kim loại trên địa bàn tỉnh, Thừa lệnh Chủ tịch Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở, ban, ngành có liên quan và các doanh nghiệp biết để phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, KHĐT, Tài chính, Công thương;
- Cục thuế tỉnh;
- UBND các huyện;
- Các doanh nghiệp theo Giấy mời số 133/GM-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.



Đặng Trần Thắng